



คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ ๑๓๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจส่วนอำนวยการ และส่วนปฏิบัติการ มาปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปจร.ตร.) (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)

ตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปจร.ตร.) โดยมี พลตำรวจโท
เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ สั่งการ การบริหารราชการ
และการดำเนินงานของศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมี
อำนาจในการออกคำสั่งแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนแก้ไข ที่ปรึกษา คณะทำงาน ชุดปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ มาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และสำนักงานกำลังพล มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๒/๒๐๑๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้ง
ข้าราชการตำรวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีบันทึก ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าวเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ที่ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (ศปจร.ตร.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม ดังนี้

ผนวก ง : ส่วนอำนวยการ

๑. พันตำรวจเอก จิณวัตร ก้อนทองดี รองหัวหน้า
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ตำรวจภูธรภาค ๔
๒. พันตำรวจโทหญิง เปรมสุภาภรณ์ ศรีปากพนัง เจ้าหน้าที่
รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจภูธรภาค ๗
๓. ว่าที่พันตำรวจตรีหญิง ผกาพร หอมเพียร เจ้าหน้าที่
สารวัตรฝ่ายกิจการต่างประเทศ กองบังคับการอำนวยการ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ผนวก จ : ส่วนปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการที่ ๑


๑. พันตำรวจเอก พิสิฐ หลวงเทพ เจ้าหน้าที่
ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๔

ทั้งนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดิม ตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปจร.ตร.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตำรวจโท

ดร. 

(เพิ่มพูน ชิตชอบ)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ